

# KF TIN TƯỞNG LỰA CHỌN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÀ ĐỐI TÁC TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN HÀN QUỐC HỌC



Đây là khẳng định của đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation - KF) tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) chiều nay 26/2/2025.

Theo ngài Choi Jae Jin - Giám đốc Chương trình toàn cầu của Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc cho biết, Diễn đàn Hàn Quốc học (Korean Studies Forum) tại đã được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, KF tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN là đối tác để tổ chức diễn đàn quốc tế này. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi hình thức và nội dung hợp tác, thời gian cụ thể để tổ chức Diễn đàn. GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan phối hợp tổ chức, đảm trách tư vấn chuyên môn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tạo mọi điều kiện để diễn đàn được tổ chức thành công. [Xem thêm](#)

VNU

## TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỢP TÁC VỚI KERALA, ẤN ĐỘ TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP

Trong hai ngày 21-22/2/2025 vừa qua tại Ấn Độ, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư toàn cầu Kerala 2025 (Invest Kerala Global Summit - IKGS 2025). Hội nghị thu 2 nghìn đại biểu gồm các lãnh đạo, đại diện ngoại giao các nước, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học, trong đó có đại diện Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự.

Hội nghị do chính quyền Bang Kerala phối hợp với các bên tổ chức nhằm thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và hợp tác phát triển kinh tế. Tại đây, các đại biểu đoàn Việt Nam đã tham gia cuộc gặp với Ngài Shri Pinarayi Vijayan, Thủ hiến bang Kerala - người luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm đến hợp tác với Việt Nam và có bài trình bày về giáo dục khởi nghiệp và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN có PGS.TS Đỗ Hương Lan, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý của Trường tham dự. [Xem thêm](#)

